

# THƯ MỤC

## TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 11 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 11 năm 2019.

**1. Những vấn đề về chuyển đổi sang mô hình ngân hàng số/ Trần Thị Vân Anh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 7 – 15**

**Tóm tắt:** Phát triển ngân hàng số là một trong những xu hướng chính hỗ trợ cho các NHTM Việt Nam có thể thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phần lớn các NHTM Việt Nam đều coi mục tiêu phát triển ngân hàng số là yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường của mình. Tuy nhiên, sự phát triển ngân hàng số tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu với những dịch vụ còn ở mức cơ bản. Bài viết đánh giá, phân tích những thách thức mà các NHTM Việt Nam cần phải vượt qua để có thể chuyển đổi và phát triển thành công mô hình ngân hàng số.

**Từ khóa:** Ngân hàng số; Ngân hàng thương mại Việt Nam

**2. Vốn xã hội và rủi ro tài chính vi mô – Một thí nghiệm kinh tế tại vùng đồng bằng sông Cửu Long/ Trương Quang Thông, Vũ Đức Cần, Phạm Tiến Dũng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 19 – 26**

**Tóm tắt:** Nghiên cứu này xem xét tác động của các yếu tố vốn xã hội tới rủi ro tài chính vi mô thông qua các thí nghiệm kinh tế với các chủ thể tham gia là những người vay vốn tài chính vi mô tại một số khu vực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, vốn xã hội có vai trò và ảnh hưởng lớn đến rủi ro tài chính vi mô. Cụ thể, tính tương trợ trong cộng đồng và lòng tin có tác động tích cực đến rủi ro tài chính. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhóm nghiên cứu có những hàm ý chính sách phù hợp.

**Từ khóa:** Vốn xã hội; Rủi ro tài chính; Tài chính vi mô

**3. Kiểm chứng sự phù hợp của mô hình Z score đối với doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Phan Hồng Mai// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 27 – 33**

**Tóm tắt:** Bài viết giới thiệu về mô hình Z score; Quá trình vận dụng, phát triển mô hình Z score trên thế giới và tại Việt Nam; Kiểm chứng sự phù hợp của mô hình Z score đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; và kết luận, kiến nghị.

**Từ khóa:** Mô hình Z score; Doanh nghiệp niêm yết; Thị trường chứng khoán

**4. Khả năng niêm yết chéo chứng khoán trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp đang giao dịch cổ phần trên HOSE/ Dương Ngân Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 34 – 39**

**Tóm tắt:** Bài viết nghiên cứu những nhân tố thuộc về đặc điểm của công ty có tác động như thế nào tới khả năng niêm yết chéo. Sử dụng mô hình Cox hazards để dự báo về xác suất niêm yết chéo tại SGDCK Singapore của các doanh nghiệp niêm yết tại SGDCK TP. HCM (HOSE). Kết luận của mô hình cho thấy quy mô công ty, hiệu quả hoạt động và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng khả năng niêm yết chéo tại SGX, trong khi đòn bẩy tài chính và tỷ lệ doanh thu ở nước ngoài sẽ làm giảm khả năng niêm yết chéo tại SGX. Tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và cổ đông nhà nước không có ý nghĩa trong mô hình.

**Từ khóa:** Khả năng niêm yết chéo; Sàn giao dịch chứng khoán; Chứng khoán

**5. Một số bất cập đối với hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và khuyến nghị/ Cao Văn Ngoan// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 43 – 47**

**Tóm tắt:** Từ khi thành lập đến nay, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã phát triển và đang lớn mạnh không ngừng, với lợi thế “gần dân, hiểu dân”, về cơ bản QTDND đã thực hiện được mục tiêu, tôn chỉ đề ra là huy động tại chỗ, cho vay tại chỗ, tương trợ giữa các thành viên, giúp nhau phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống, góp phần đấu tranh đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn... Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động một số QTDND bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm, thậm chí vi phạm pháp luật, đe dọa an toàn hoạt động, gây mất lòng tin trong nhân dân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, khuyết điểm, trong đó có những khó khăn, vướng mắc, bất cập tác động đến sự phát triển bền vững của QTDND. Bài viết này đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc, qua đó đề xuất và kiến nghị.

**Từ khóa:** Quỹ tín dụng nhân dân

**6. Sức mạnh của công cụ bảo hiểm tiền gửi/ Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Tuấn Hùng, Triệu Lan Hương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 11/2019 .- Tr. 54 – 56**

**Tóm tắt:** Ra đời sau rất lâu, khi mà hoạt động ngân hàng đã khởi xướng, thịnh vượng, đối diện khó khăn, nỗ lực vươn lên và phát triển tới mức cao, tưởng chừng “quá lớn không thể đổ vỡ”, công cụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được khởi xướng, là “cứu cánh” cho nhiều ngân hàng Mỹ những năm đầu 1930. Nhìn lại một lịch sử đồ sộ về sự ra đời, phát triển của ngân hàng Mỹ tới những năm đầu 1930, và sự hồi thúc ra đời, phát triển và phát triển công cụ BHTG cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về sức mạnh lớn lao của công cụ BHTG. Vậy sức mạnh của công cụ BHTG là gì và có thực sự mạnh đối với mọi nền kinh tế hay không? Đây là câu hỏi vừa thể hiện kỳ vọng của công chúng đối với công cụ BHTG, đồng thời cũng là thách thức đối với đối tác thiết kế và triển khai công cụ BHTG.

**Từ khóa:** Công cụ bảo hiểm tiền gửi

**Trung tâm Thông tin Thư viện**